

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

---

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ  
บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากค่าเช่ารถยนต์

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์เป็นรายการที่มีมูลค่าเป็นสาระสำคัญในงบการเงินและเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ เกิดจากสัญญาเช่าจำนวนมาก และมีจำนวนค่าเช่าและระยะเวลาเช่าที่ต่างกันในแต่ละสัญญา โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ตามงวดค่าเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ดังกล่าวเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายการรายได้ที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ โดยการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรของรายได้ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ โดยทดสอบตั้งแต่ขั้นตอนการรับลูกค้า การคีย์สัญญาเช่าเข้าระบบ สุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าที่บริษัททำกับลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าต่อเนื่อง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่บริษัทใช้ในการเรียกข้อมูลรายงานการเรียกเก็บเงินค่างวด นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่าเช่ารถยนต์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบไปยังการบันทึกบัญชีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ในสมุดรายวัน รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนของรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่าเฉลี่ยทั้งปีและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อคันกับบัญชีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้จากค่าเช่ารถยนต์

การประมาณการมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่า

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่าให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและใกล้เคียงกับการจำหน่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี ซึ่งรถยนต์มีจำนวนมากและหลากหลายประเภท และรถยนต์แต่ละประเภทมีมูลค่าคงเหลือแตกต่างกัน การประมาณการมูลค่าคงเหลือจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก เนื่องจากการประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งอ้างอิงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการเลิกใช้ประโยชน์หรือขายหลังสัญญาหมดอายุ รายการดังกล่าวมีผลต่อการบันทึกค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้องเป็นต้นทุนหลักในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาประมาณการมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ให้เช่า ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดังกล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายรถยนต์ให้เช่ากับราคาตลาดในปัจจุบันและจากประสบการณ์ที่จำหน่ายจริงในระหว่างปี

**ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

#### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

#### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาว โสธยา ดินตะสุวรรณ

(นางสาว โสธยา ดินตะสุวรรณ)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	89,863,499.58	248,282,909.49	75,610,999.12	239,056,569.56
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	6	21,084,849.52	66,455.97	21,078,939.30	60,600.98
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4, 7	181,998,519.07	165,350,837.83	159,414,312.54	145,393,903.47
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	4	-	-	15,000,000.00	33,000,000.00
ค่าเบี่ยประกันจ่ายล่วงหน้า		55,008,409.03	49,545,025.76	55,008,409.03	49,545,025.76
สินค้าคงเหลือ	8	165,406,878.80	230,114,720.43	81,964,702.40	125,183,553.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		68,422,966.66	86,477,850.76	66,928,114.93	82,042,955.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		581,785,122.66	779,837,800.24	475,005,477.32	674,282,608.98
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน	9	58,004,833.02	57,941,747.34	58,004,833.02	57,941,747.34
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	48,812,300.00	48,812,300.00
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	11	3,794,378,637.93	3,842,891,182.69	3,794,378,637.93	3,842,891,182.69
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	177,228,344.98	175,324,693.48	4,384,707.89	4,273,555.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	6,477,305.67	4,866,734.27	5,661,205.51	3,951,099.76
สิทธิการเช่า	14	13,917,513.74	18,067,503.17	7,458,825.63	10,191,353.65
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	15	56,271,000.78	10,341,942.46	55,892,841.86	10,107,895.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	144,518,264.49	109,821,482.45	140,497,903.91	105,872,998.65
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,250,795,900.61	4,219,255,285.86	4,115,091,255.75	4,084,042,133.42
รวมสินทรัพย์		4,832,581,023.27	4,999,093,086.10	4,590,096,733.07	4,758,324,742.40

(.....)  
(กรรมการ)

(.....)  
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	93,707,274.41	301,184,927.09	92,304,365.65	299,507,976.53
ตัวแลกเปลี่ยน	18	39,880,774.64	498,650,330.94	39,880,774.64	498,650,330.94
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4	76,506,976.49	81,229,456.69	71,447,361.41	73,562,379.27
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	4	168,660,869.88	1,640,091.89	168,660,869.88	1,640,091.89
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	384,178,042.52	359,339,788.05	384,178,042.52	359,339,788.05
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	21	62,315,758.41	231,171,433.60	62,315,758.41	231,171,433.60
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		228,283.10	397,745.45	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		10,183,158.49	8,114,602.20	8,029,396.25	7,198,599.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>835,661,137.94</u>	<u>1,481,728,375.91</u>	<u>826,816,568.76</u>	<u>1,471,070,599.36</u>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หุ้นกู้	19	1,148,375,029.70	549,213,289.40	1,148,375,029.70	549,213,289.40
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	702,843,389.04	781,055,669.75	702,843,389.04	781,055,669.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	21	51,632,288.37	114,907,124.84	51,632,288.37	114,907,124.84
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า		54,451,263.88	50,781,192.43	54,451,263.88	50,781,192.43
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	12,255,423.31	7,493,251.31	10,364,561.31	6,323,004.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,969,557,394.30</u>	<u>1,503,450,527.73</u>	<u>1,967,666,532.30</u>	<u>1,502,280,280.73</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,805,218,532.24</u>	<u>2,985,178,903.64</u>	<u>2,794,483,101.06</u>	<u>2,973,350,880.09</u>

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	162,450,370.20	162,450,370.20	162,450,370.20	162,450,370.20
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	1,584,902,091.89	1,571,461,873.91	1,353,153,286.79	1,342,521,563.50
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	10,028.94	1,938.35	9,975.02	1,928.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,027,362,491.03	2,013,914,182.46	1,795,613,632.01	1,784,973,862.31
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,832,581,023.27	4,999,093,086.10	4,590,096,733.07	4,758,324,742.40

(.....)  
(กรรมการ)

(.....)  
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียด	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
<b>รายได้</b>					
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์		1,199,371,064.10	1,146,921,986.22	1,199,371,064.10	1,146,921,986.22
รายได้จากการขายรถยนต์		824,743,625.73	886,259,296.22	553,634,421.72	694,561,638.30
รายได้อื่น	4, 23	57,314,673.62	59,205,193.28	30,701,830.85	35,596,776.62
รวมรายได้		2,081,429,363.45	2,092,386,475.72	1,783,707,316.67	1,877,080,401.14
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	4	995,091,698.75	939,843,520.02	995,091,698.75	939,843,520.02
ต้นทุนการขายรถยนต์		591,334,316.22	588,110,230.69	349,674,391.73	422,822,748.84
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	57,925,393.57	55,618,352.08	30,823,138.77	36,312,079.24
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		124,636,306.21	99,252,049.92	102,324,601.06	79,601,575.44
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	4	22,063,797.35	20,417,261.62	19,818,958.51	18,214,083.18
ต้นทุนทางการเงิน		80,343,313.29	76,345,292.42	80,343,275.54	76,339,882.48
รวมค่าใช้จ่าย		1,871,394,825.39	1,779,586,706.75	1,578,076,064.36	1,573,133,889.20
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		210,034,538.06	312,799,768.97	205,631,252.31	303,946,511.94
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	25	(43,924,532.72)	(27,642,464.76)	(45,129,660.58)	(29,322,380.97)
กำไรสำหรับปี		253,959,070.78	340,442,233.73	250,760,912.89	333,268,892.91
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :</b>					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในงบกำไรหรือขาดทุน					
ผล(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน					
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้		8,090.59	(14,421.00)	8,046.41	(3,060.19)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		(3,018,852.80)	(1,230,268.80)	(2,629,189.60)	(861,241.60)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(3,010,762.21)	(1,244,689.80)	(2,621,143.19)	(864,301.79)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		250,948,308.57	339,197,543.93	248,139,769.70	332,404,591.12
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>					
กำไรสำหรับปี	26	1.02	1.36	1.00	1.33

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บาท					
		งบการเงินรวม					
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,539,749,908.98	16,359.35	1,982,216,638.53
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(307,500,000.00)	-	(307,500,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	339,211,964.93	(14,421.00)	339,197,543.93
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,571,461,873.91	1,938.35	2,013,914,182.46
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(237,500,000.00)	-	(237,500,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	250,940,217.98	8,090.59	250,948,308.57
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,584,902,091.89	10,028.94	2,027,362,491.03

(.....)  
 (กรรมการ)

(.....)  
 (กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,317,613,912.19	4,988.80	1,760,069,271.19
	จ่ายเงินปันผล	28	-	-	(307,500,000.00)	-	(307,500,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	332,407,651.31	(3,060.19)	332,404,591.12
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,342,521,563.50	1,928.61	1,784,973,862.31
	จ่ายเงินปันผล	28	-	-	(237,500,000.00)	-	(237,500,000.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	248,131,723.29	8,046.41	248,139,769.70
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	250,000,000.00	162,450,370.20	30,000,000.00	1,353,153,286.79	9,975.02	1,795,613,632.01

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	210,034,538.06	312,799,768.97	205,631,252.31	303,946,511.94
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,425,031.86)	505,164.56	(1,425,031.86)	505,164.56
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	748,433,144.88	710,082,698.54	744,858,100.49	704,815,886.55
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	-	4,789,260.10	-	4,535,304.51
ค่าเพื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	22,386,054.64	-	22,386,054.64	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	56,329.06	-	56,329.06	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(918,276.35)	(1,042,781.05)	(918,276.35)	(853,155.50)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	988,606.00	973,460.31	755,070.00	738,304.31
ดอกเบี้ยรับ	(887,196.88)	(1,501,696.67)	(1,797,081.83)	(724,585.74)
ต้นทุนทางการเงิน	80,343,313.29	76,345,292.42	80,343,275.54	76,339,882.48
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	1,059,011,480.84	1,102,951,167.18	1,049,889,692.00	1,089,303,313.11
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(15,206,108.80)	(3,738,202.68)	(12,578,836.63)	8,211,184.82
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(5,463,383.27)	(1,398,462.61)	(5,463,383.27)	(1,398,462.61)
สินค้าคงเหลือ	366,795,266.60	353,271,248.29	345,306,275.99	416,992,281.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,054,884.10	(14,845,287.31)	15,114,840.86	(10,838,278.84)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	375,530.00	(865,783.18)	403,530.00	(572,283.18)
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(9,704,124.66)	16,443,654.80	(7,079,336.29)	14,893,271.48
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	3,670,071.45	4,847,502.56	3,670,071.45	4,847,502.56
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,068,556.29	727,104.08	830,797.17	548,402.23
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,419,602,172.55	1,457,392,941.13	1,390,093,651.28	1,521,986,930.67

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสดรับดอกเบี้ย	190,377.15	178,812.93	153,552.51	152,115.69
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(827,166,848.32)	(1,270,155,968.14)	(827,166,848.32)	(1,270,155,968.14)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(58,879,664.09)	(57,100,380.65)	(57,414,489.90)	(55,853,563.36)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	533,746,037.29	130,315,405.27	505,665,865.57	196,129,514.86
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับดอกเบี้ย	680,279.15	1,027,541.27	1,626,988.74	572,470.05
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	52,000,000.00	3,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(34,000,000.00)	(36,000,000.00)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	35,000,000.00	95,000,000.00	35,000,000.00	-
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(35,000,000.00)	(95,000,000.00)	(35,000,000.00)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	934,909,996.00	1,287,808,508.83	934,909,996.00	1,132,200,000.00
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(954,999,999.95)	(1,231,300,000.00)	(954,999,999.95)	(1,102,300,000.00)
เงินฝากธนาคารติดการระงับประกันเพิ่มขึ้น	(63,085.68)	(62,588.53)	(63,085.68)	(62,588.53)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	24,672.89	-	24,672.89	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(5,340,929.70)	(29,779,988.30)	(1,495,381.62)	(3,024,057.43)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(1,900,040.61)	(1,307,600.00)	(1,895,040.61)	(1,102,600.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(26,689,107.90)	26,385,873.27	(3,891,850.23)	(6,716,775.91)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายคืนทุนทางการเงิน	(73,832,259.15)	(70,781,736.94)	(73,849,547.43)	(70,776,327.00)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(207,477,652.68)	57,328,598.34	(207,203,610.88)	56,935,178.30
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	110,000,000.00	140,000,000.00	110,000,000.00	140,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(110,000,000.00)	(70,000,000.00)	(110,000,000.00)	(70,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	458,838,110.43	1,074,862,988.65	458,838,110.43	1,074,862,988.65
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(920,000,000.00)	(1,080,000,000.00)	(920,000,000.00)	(1,080,000,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	600,000,000.00	550,000,000.00	600,000,000.00	550,000,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	350,821,823.00	296,562,356.00	350,821,823.00	296,562,356.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(404,195,849.24)	(328,840,120.44)	(404,195,849.24)	(328,840,120.44)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(กรรมการ)	(กรรมการ)	(กรรมการ)	(กรรมการ)	(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(232,130,511.66)	(332,229,437.90)	(232,130,511.66)	(332,229,437.90)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(237,500,000.00)	(307,500,000.00)	(237,500,000.00)	(307,500,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(665,476,339.30)	(70,597,352.29)	(665,219,585.78)	(70,985,362.39)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(158,419,409.91)	86,103,926.25	(163,445,570.44)	118,427,376.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	248,282,909.49	162,178,983.24	239,056,569.56	120,629,193.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	89,863,499.58	248,282,909.49	75,610,999.12	239,056,569.56
<b>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ	299,983,964.19	360,674,584.61	299,983,964.19	360,674,584.61
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น	167,020,777.99	1,640,091.89	167,002,777.99	1,640,091.89

(.....)

(กรรมการ)

(.....)

(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้